

Số: 113/LĐLĐ

Quận 1, ngày 06 tháng 4 năm 2023.

Về phân phối kinh phí và đoàn phí công
đoàn cho Công đoàn cơ sở.

Kính gửi:

- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận 1
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn trên địa bàn quận 1

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 6756/QĐ-LĐLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về việc phê duyệt dự toán tài chính Công đoàn năm 2023.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1 thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) và công đoàn cơ sở về tỷ lệ phân phối nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2023 như sau:

1/ Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn: khi đơn vị thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn về công đoàn cấp trên theo quy định, công đoàn cơ sở sẽ được phân phối lại theo tỷ lệ 75% tổng số kinh phí công đoàn mà đơn vị đã trích nộp.

2/ Đối với công đoàn cơ sở: có nghĩa vụ thu đoàn phí từ đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, và trích nộp 30% tổng số đoàn phí thu được về Liên đoàn Lao động quận 1. Trường hợp công đoàn cơ sở thu tiền đoàn phí công đoàn cao hơn so với quy định thì đoàn phí công đoàn phần thu tăng thêm so với quy định được để lại 100% cho công đoàn cơ sở bổ sung chi hoạt động theo đúng quy định.

Như vậy từ năm 2023, công đoàn cơ sở được sử dụng 70% đoàn phí công đoàn và 75% kinh phí công đoàn cho các nội dung chi.

3/ Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn: khi nhận kinh phí của đơn vị nộp, Liên đoàn Lao động quận 1 được sử dụng 75% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết phải quản lý, theo dõi và cấp lại cho công đoàn cơ sở khi đơn vị đó thành lập tổ chức công đoàn; Trong trường hợp đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở đã phá sản, giải thể thì số thu kinh phí công đoàn được ghi tăng nguồn thu tài chính công đoàn tại cấp trên cơ sở được phân cấp thu.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện nội dung trên để đảm bảo việc trích nộp và sử dụng kinh phí, đoàn phí đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web;
- Lưu VT.



**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Trương Thị Minh Dung